

KỶ NIỆM NGÀY TRUYỀN THỐNG NGÀNH TỔ CHỨC XÂY DỰNG ĐẢNG 14/10

Đổi mới, nâng cao chất lượng công tác tổ chức xây dựng Đảng

Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, ngành tổ chức xây dựng Đảng đã có nhiều đổi mới, sáng tạo tham mưu cấp ủy chỉ đạo, triển khai hiệu quả nhiều nhiệm vụ quan trọng, then chốt, góp phần xây dựng Đảng bộ tỉnh trong sạch, vững mạnh.



Đến nay, 100% đảng viên Chi bộ Trường THCS Bùi Viện, xã An Ninh (Tiền Hải) khai thác hiệu quả phần mềm "Sổ tay đảng viên điện tử".

từ huyện đến cơ sở; kịp thời sửa đổi, bổ sung, ban hành một số quy định về công tác tổ chức xây dựng Đảng, công tác cán bộ bảo đảm đúng quy định, hướng dẫn của Trung ương, phù hợp với điều kiện của tỉnh...

Các nhiệm vụ thường xuyên được ngành triển khai thực hiện hiệu quả, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên. Chất lượng đánh giá, xếp loại tổ chức đảng hàng năm hoàn thành tốt nhiệm vụ đều đạt trên 90%.

Nhiều mô hình mới, hiệu quả cao Với quyết tâm từng bước số hóa nghiệp vụ công tác đảng, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong các hoạt động

của tổ chức cơ sở đảng, đảng viên, khắc phục một số khoảng trống trong công tác xây dựng Đảng, từ năm 2021 Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu xây dựng, triển khai phần mềm "Sổ tay đảng viên điện tử"; tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành quy chế quản lý, sử dụng phần mềm để thực hiện chặt chẽ, thống nhất trong Đảng bộ tỉnh.

Bên cạnh đó, Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Đề án số 02-ĐA/TU về xây dựng mô hình chi bộ kiểu mẫu trong các loại hình chi bộ ở Đảng bộ tỉnh giai đoạn 2022 - 2025.

Bà Trịnh Thị Sen, Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy Thái Thụy



Một trong những dấu ấn nổi bật trong công tác tổ chức xây dựng Đảng của huyện từ đầu nhiệm kỳ đến nay là trong công tác luân chuyển, điều động cán bộ. Chỉ tính riêng từ tháng 1/2022 đến tháng 6/2023, Ban Thường vụ Huyện ủy đã thực hiện luân chuyển, điều động đối với 48 cán bộ diện Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý, trong đó có 10 cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp phòng, ban huyện; 13 cán bộ lãnh đạo, quản lý khối trường học; 23 cán bộ chủ chốt cấp xã; luân chuyển 1 cán bộ huyện về xã, 1 cán bộ xã lên huyện.

Ông Nguyễn Quốc Việt, Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy Quỳnh Phụ



Việc xây dựng mô hình chi bộ kiểu mẫu bước đầu đã góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng một cách thực chất, cụ thể. Năm 2022, huyện có 16/18 chi bộ đăng ký được Ban Thường vụ Huyện ủy công nhận chi bộ kiểu mẫu; cấp ủy cơ sở công nhận 45/95 chi bộ đăng ký đạt chi bộ kiểu mẫu. Năm 2023, toàn huyện có 103 chi bộ đăng ký xây dựng mô hình chi bộ kiểu mẫu.

tra, đánh giá thực tế, nhìn chung các chi bộ đăng ký xây dựng mô hình chi bộ kiểu mẫu đều tổ chức triển khai thực hiện rất tốt các nội dung trong khung tiêu chí; chất lượng sinh hoạt cũng như vai trò lãnh đạo của chi bộ được nâng lên rõ rệt; các nội dung đăng ký xây dựng chi bộ kiểu mẫu được tập trung chỉ đạo thực hiện hiệu quả và có kết quả, sản phẩm cụ thể.

số mô hình mang lại hiệu quả rõ rệt, có khả năng nhân rộng.

Liên quan đến việc phân công cán bộ diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý về dự sinh hoạt tại các đảng bộ, chi bộ các xã trong tỉnh, nhằm tạo điều kiện cho cán bộ dự sinh hoạt theo quy định, Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy thống nhất thời gian về dự sinh hoạt chi bộ, đảng bộ ở xã trong tỉnh vào ngày 3 của các tháng chẵn trong năm, đồng thời yêu cầu ban cán sự đảng, đảng đoàn, lãnh đạo các sở, ngành, MTTQ, đoàn thể tỉnh và tương đương

ĐÀO QUYN

QUỲNH PHỤ

Tập trung thu hoạch lúa mùa, trồng cây vụ đông

Tranh thủ thời tiết thuận lợi, những ngày này, nông dân Quỳnh Phụ huy động nhân lực, phương tiện khẩn trương thu hoạch lúa mùa, đồng thời tập trung làm đất, gieo trồng cây màu vụ đông ưa ấm cho kịp thời vụ.



Nông dân xã Quỳnh Hưng (Quỳnh Phụ) tập trung thu hoạch lúa mùa.

trồng cây vụ đông ưa ấm đến độ.

Xã Quỳnh Hưng có tổng 320ha lúa mùa, trong đó chủ yếu là các giống lúa: BC15, TBR225, lúa Nhật, Q5, nếp các loại... Thời điểm này, ngoài các giống lúa nếp đang vào độ chín, hầu hết các diện tích lúa trên các cánh đồng của xã lúa đã chín vàng. Với phương châm "xanh nhà hơn già đồng", HTX tuyên truyền bà con xã viên tích cực tham đồng, tập trung nhân lực, phương tiện thu hoạch lúa.

Ông Nguyễn Văn Phát, Phó Chủ tịch UBND huyện Quỳnh Phụ cho biết: Vụ mùa năm nay toàn huyện gieo cấy hơn 11.000ha. Tại các địa phương lúa đang vào giai đoạn chín rộ, UBND huyện đã ban hành văn bản chỉ đạo các địa phương tập trung nhân lực, máy móc khẩn trương thu hoạch lúa bảo đảm năng suất và chất lượng. Đến ngày 11/10, toàn huyện đã thu hoạch được hơn 7.000ha lúa, năng suất lúa dự kiến đạt hơn 60 tạ/ha, huyện phấn đấu ngày 25/10 cơ bản hoàn thành thu hoạch. UBND huyện cũng chỉ đạo các địa phương tuyên truyền bà con xã viên thu hoạch xong đến đâu tập trung làm đất gieo trồng cây vụ đông ưa ấm đến đó, bảo đảm thực đúng kế hoạch đề ra.

Phát huy lợi thế cây vụ đông

Vụ đông năm 2023, huyện Quỳnh Phụ phấn đấu gieo trồng 6.598,4ha, trong đó ngô 1.301ha, ớt 815,3ha, dưa bí các loại 810,7ha, khoai tây 715ha, rau màu các loại 2.423,4ha... Các cây trồng vụ đông có giá trị kinh tế cao được huyện tập

tục duy trì về diện tích là cây ớt, khoai tây, ngô. Qua thống kê, đến nay toàn huyện đã trồng được gần 3.000ha cây vụ đông ưa ấm. Để sớm hoàn thành diện tích gieo trồng, những ngày này, tranh thủ thời tiết thuận lợi, các địa phương chỉ đạo bà con xã viên khẩn trương làm đất trồng cây vụ đông.

Vụ đông năm nay, xã Quỳnh Hoàng phân đầu trồng hơn 300ha, trong đó ngô, cà rốt và ớt là những cây chủ lực. Do vụ mùa năm nay địa phương gieo cấy nhiều giống lúa có thời gian sinh trưởng ngắn nên đến ngày 11/10 toàn xã đã thu hoạch được 90% diện tích và đã gieo trồng được hơn 120ha cây vụ đông. Ông Phạm Quang Hoát, Giám đốc HTX DVNN xã cho biết: Thực hiện đề án sản xuất vụ đông năm 2023, ngay sau khi thu hoạch xong lúa mùa, địa phương phát động bà con xã viên tập trung trồng cây vụ đông. Sau trận mưa cuối tháng 9, tuy một số diện tích cây vụ đông có bị ảnh hưởng song xã đã tuyên truyền bà con khắc phục sau mưa. Hiện tại toàn bộ cây vụ đông đã trồng đang sinh trưởng và phát triển tốt.

Để phát huy lợi thế từ cây màu vụ đông, huyện Quỳnh Phụ chỉ đạo các địa phương đẩy nhanh tiến độ gieo trồng, bảo đảm đúng kế hoạch. Ông Nguyễn Văn Phát, Phó Chủ tịch UBND huyện cho biết: Sau khi hoàn thành thu hoạch lúa mùa, huyện chỉ đạo các địa phương nhanh chóng giải phóng quỹ đất, tập trung tưới và mở rộng diện tích cây màu vụ đông theo đúng đề án sản xuất. Huyện cũng chỉ đạo các địa phương chuẩn bị sẵn phương tiện, nhà xưởng bảo quản để tiếp nhận khoai tây giống hỗ trợ của tỉnh. Cùng với đó, yêu cầu các địa phương chú trọng việc cung ứng giống, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật; tổ chức liên kết, tiêu thụ sản phẩm để nông dân yên tâm sản xuất.

NGUYỄN CƯỜNG

Đại hội Hội Doanh nghiệp và Cơ sở sản xuất, kinh doanh huyện Quỳnh Phụ nhiệm kỳ 2023 - 2028



Hội Doanh nghiệp và Cơ sở sản xuất, kinh doanh huyện Quỳnh Phụ trao biểu trưng tặng 100 triệu đồng cho quỹ "Vi người nghèo" huyện.

Chiều ngày 13/10, Hội Doanh nghiệp và Cơ sở sản xuất, kinh doanh huyện Quỳnh Phụ tổ chức Đại hội lần thứ III, nhiệm kỳ 2023 - 2028 và kỷ niệm ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10.

Hội Doanh nghiệp và Cơ sở sản xuất, kinh doanh huyện Quỳnh Phụ hiện có 83 hội viên là chủ doanh nghiệp, chủ cơ sở sản xuất, kinh doanh. Nhiệm kỳ 2018 - 2023, các hội viên đã đoàn kết vượt qua khó khăn, thực hiện các giải pháp duy trì hoạt động, mở rộng sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm cho lao động nông thôn, góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Trong nhiệm kỳ, số doanh nghiệp của huyện tăng từ 260 lên 400 doanh nghiệp; các doanh nghiệp hoạt động hiệu quả, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của huyện. Cùng với tập trung phát triển sản xuất, kinh doanh, Hội còn tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội. 5 năm qua, Hội đã ủng hộ kinh phí xây dựng và sửa chữa 5 căn nhà cho người có công; ủng hộ 150 - 200 suất ăn cho hộ nghèo vào dịp lễ, tết trị giá hàng trăm triệu đồng...

Nhiệm kỳ 2023 - 2028, Hội phấn đấu xây dựng đội ngũ doanh nhân, doanh nghiệp có đủ trình độ, năng lực, phẩm chất để quản lý, vận hành doanh nghiệp phát triển. Phát huy vai trò đại diện, làm cầu nối giữa doanh nghiệp với các cơ quan quản lý nhà nước, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của doanh nghiệp, doanh nhân.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Hội Doanh nghiệp và Cơ sở sản xuất, kinh doanh huyện nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Nhân dịp này, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh và UBND huyện Quỳnh Phụ khen thưởng các doanh nghiệp có thành tích xuất sắc trong phát triển kinh tế và hoạt động an sinh xã hội. Hội Doanh nghiệp và Cơ sở sản xuất, kinh doanh huyện trao biểu trưng tặng 100 triệu đồng cho quỹ "Vi người nghèo" huyện.

ANH THỨ